



## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

# รพท.เบรกคริปโต

ส่งหนังสือถึงธนาคารห้ามทำธุรกรรมเงินดิจิทัล เจมาร์ทยันไม่กระทบออกไอซีโอ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มแบงก์ห้ามทำธุรกรรมหรือมีส่วนหนุนธุรกรรมเกี่ยวกับเงินดิจิทัล

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ทั้งเข้าไปลงทุนและซื้อขาย คริปโตเคอเรนซีเพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงินเองหรือผลประโยชน์ของลูกค้า การให้บริการรับแลกเปลี่ยน การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรม การให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตซื้อเงินดิจิทัล และการสนับสนุนหรือให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี

ที่มา : โปสต์ทูเดย์

# สมคิดโรดโชว์ยุโรปกลางปี ปิดฝุ่นเอฟทีเอไทย-อียูใหม่

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงกลางปี 61 นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะเตรียมเดินทางไปโรดโชว์ที่สหภาพยุโรป (อียู) โดยพร้อมเข้าร่วมหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งการค้าและการลงทุน รวมไปถึงการผลักดันการจัดทำเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ไทย-อียู ซึ่งที่ผ่านมาได้หยุดชะงักไปถึง 3 ปี ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่ปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้ตอนนี้ทางยุโรปให้ความสนใจจะรื้อฟื้นการจัดทำเอฟทีเอไทย-อียูกลับมาอีกครั้ง

ที่มา : เดลินิวส์

## สมาคมนักวิเคราะห์ชี้เดือนก.พ.เน้น20บจ.ใหญ่ ต่างชาติขายหุ้นใกล้3หมื่นล.

หลังราคาวิ่งแข็งพื้นฐานเชื่อดัชนีปรับฐานระยะสั้น

ต่างชาติแห่ขายหุ้นไทยไม่ยั้ง พบเดือนก.พ.ยอดขายเกิน 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีขายไปกว่า 3 หมื่นล้านบาท สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนประเมินฝรั่งขายแต่หุ้น 20 บริษัทขนาดใหญ่ที่ราคาวิ่งเกินปัจจัยพื้นฐาน มองการปรับฐานดัชนี แคร่ระยะสั้น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

## คลังตั้งใจ ลดคนจน เหลือ10ล.

คลังตั้งเป้าปีหน้า ลดจำนวนผู้มีรายได้น้อยเหลือ 10 ล้านคน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนฝึกออาชีพในโครงการช่วยเหลือคนจนเฟส 2 แล้ว จำนวน 2 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี ที่ 80-90% ทั้งนี้หากผู้มีรายได้น้อยไม่มาลงทะเบียนก็จะให้หมอประชารัฐสุขใจ ลงพื้นที่ติดตามตัวให้มาลงทะเบียนเพื่อฝึกออาชีพทุกคน โดยเป้าหมายผู้มาลงทะเบียนฝึกออาชีพให้ได้ 4-5 ล้านคน

ที่มา : โปสต์ทูเดย์